

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Đắk Tô khóa XIV

Căn cứ Báo cáo số 345/BC-HĐND, ngày 30/11/2021 của Thường trực HĐND huyện Đắk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026,

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, cụ thể như sau:

#### 1. Ý kiến của Cử xã Tân Cảnh:

*1.1. Thời gian qua, nhất là qua các đợt mưa lớn, rác thải ở bãi rác thôn 1 xã Tân Cảnh đã chảy tràn ra sông, suối gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý, khắc phục.*

Nội dung này trước đây UBND huyện đã có Văn bản số 991/UBND-KTTH ngày 08/9/2021 về việc khắc phục công tác quản lý, vận hành bãi xử lý rác thải huyện Đắk Tô. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, từ ngày 08/9 đến ngày 13/9/2021, Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện đã triển khai thu gom rác thải hiện đang rơi vãi khu vực xung quanh. Thu gom toàn bộ lượng rác thải đã bị trôi về khu vực hạ lưu của bãi rác, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng rác thải ở bãi rác thôn 1, xã Tân Cảnh chảy tràn ra sông, suối gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện vận hành hệ thống xử lý rác thải tại bãi xử lý rác đúng quy trình.

*1.2. Đề nghị UBND huyện cải tạo đường đi qua suối Đắk Tô Min, làng Đắk Ri Dóp để tạo điều kiện bà con đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản. Hiện nay bà con không đi qua được mỗi khi trời mưa.*

Đối với nội dung này ngày 07/12/2021 UBND huyện đã có Công văn số 1398/UBND-KT thống nhất chủ trương hỗ trợ UBND xã Tân Cảnh 200 triệu đồng để tiến hành sửa chữa đoạn ngầm qua suối Đắk Tô Min để đảm bảo giao thông trên tuyến đường và giao UBND xã Tân Cảnh khẩn trương lập hồ sơ sửa chữa theo quy định, trong đó có nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân hưởng lợi trên tuyến đường tham gia đóng góp (bằng kinh phí hoặc công lao động) để đầu tư xây dựng đoạn đường bị hư hỏng, đảm bảo việc đi lại để phục vụ lưu thông sản xuất.

*1.3. Khu vực thôn 2 (phía sau UBND xã Tân Cảnh) luôn bị ngập úng khi trời mưa do không có đường mương thoát nước. Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng, đầu tư đường mương thoát nước.*

Khu vực dân cư thôn 2 (phía sau UBND xã Tân Cảnh) được triển khai đầu tư xây dựng vào năm 2007 với diện tích khoảng 10ha, kinh phí thực hiện khoảng

200 triệu đồng; quy mô đầu tư là san ủi đường, mặt bằng để phân lô, cấp đất cho các hộ dân thuê đất ở trên địa bàn xã. Đến nay, các tuyến đường nội bộ trong khu vực đã cơ bản được đầu tư bằng mặt đường bê tông xi măng (*không có hệ thống thoát nước dọc*) nhưng có cao độ mặt đường cao hơn cao độ nền đất hiện trạng. Do đó, khi mưa lớn có xảy ra hiện tượng ngập nước cục bộ tại vị trí nền đất trũng.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tân Cảnh hướng dẫn các hộ dân trong khu vực khi làm nhà ở thì đổ đất nâng cao độ nền nhà cao hơn mặt đường để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước; chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn kinh phí được giao và vận động Nhân dân trong khu vực tham gia (*với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm*) để triển khai thực hiện đầu tư hệ thống thoát nước cho toàn bộ khu vực nói trên.

## **2. Cử tri thị trấn Đắk Tô:**

### **2.1. Cử tri Bùi Thị Hoa – Khối 4 thị trấn Đắk Tô:**

*Đoạn đường cuối đường Hồ Xuân Hương khó đi, lầy lội vào mùa mưa, đã nhiều năm chưa được gia cố, đầu tư xây dựng. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư làm đoạn đường này, đồng thời quan tâm đầu tư lắp đặt thêm một số trụ điện chiếu sáng để người dân đi lại an toàn vào ban đêm.*

Đường Hồ Xuân Hương là tuyến đường nằm trong quy hoạch mạng lưới đường nội thị thị trấn Đắk Tô, có chiều dài khoảng 700m; trong đó: Năm 2014 đã được đầu tư xây dựng đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Huỳnh Thúc Kháng với chiều dài khoảng 300m, với kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, đoạn còn lại là đường đất có chiều dài khoảng L=400m chưa được đầu tư xây dựng. Trong những năm qua, theo sự phát triển của đô thị thì người dân sinh sống dọc tuyến đường này ngày càng tăng.

Theo ý kiến kiến nghị của cử tri, thì việc đầu tư tuyến đường này là phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách của địa phương còn khó khăn trong khi nhu cầu đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện là rất lớn, nhu cầu nhiều tuyến đường hư hỏng nặng cần phải đầu tư...; và hiện trạng đoạn đường này vẫn đi lại bình thường. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, cân đối nguồn kinh phí để đầu tư tuyến đường còn lại của đường Hồ Xuân Hương trong những năm tới.

### **2.2. Cử tri Trịnh Quang Vinh – Khối 7 thị trấn Đắk Tô:**

*Đề nghị đầu tư xây dựng thêm trụ điện hạ thế tại tuyến đường Mai Hắc Đế, do trụ điện cũ đã di dời sang đường Huỳnh Đăng Thơ dẫn đến việc kéo dây điện sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đường Mai Hắc Đế xa hơn, gây mất an toàn.*

Nội dung này Điện lực đã có văn bản trả lời tại Công văn số 341/ĐLĐT-KHKT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

### **2.3. Cử tri Trương Quang Định – Khối 7 thị trấn Đắk Tô:**

*Chi phí đo đạc đất đai phục vụ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khá cao, trong khi một số hộ dân kinh tế còn khó khăn, chưa đủ*

*điều kiện để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị chính quyền có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện để giảm bớt chi phí đo đạc.*

Việc triển khai thu chi phí đo đạc trong thời gian qua trên địa bàn huyện do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Tô (*đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường*) thực hiện thu theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về Ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ.

#### **2.4. Cử tri Nguyễn Văn Sâm – Khối 8 thị trấn Đăk Tô:**

*Hiện nay một số tuyến đường nội thị đã được Chính quyền quan tâm hỗ trợ đầu tư hệ thống chiếu sáng, chi phí điện chiếu sáng do cộng đồng dân cư chi trả. Tuy nhiên, giá điện còn cao dẫn đến tiền điện chiếu sáng chi trả hàng tháng cao (khoảng 400-500 ngàn/tháng); đề nghị chính quyền quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để cộng đồng dân cư chi trả tiền điện chiếu sáng.*

Hiện nay, đối với hệ thống chiếu sáng điện công lộ các tuyến đường nội thị thị trấn Đăk Tô do nhà nước đầu tư xây dựng thì tất cả chi phí tiền điện chiếu sáng hàng tháng do ngân sách huyện chi trả. Riêng đối với hệ thống điện chiếu sáng do cộng đồng dân cư tự xã hội hóa để xây dựng thì tiền điện do cộng đồng dân cư tự chi trả, hiện nay nhà nước chưa có cơ chế chính sách để hỗ trợ do đó huyện không có cơ sở để hỗ trợ đối với nội dung này.

#### **2.5. Cử tri Huỳnh Bá Tánh – Khối 10 thị trấn Đăk Tô:**

*Đường Trường Chinh, đoạn từ bùng binh Pô Kô đến đường nhánh Bé tông D3 khối 10 bị võng, nên khi trời mưa lớn, lượng nước từ đường Hùng Vương và đường Lê Hữu Trác (phía Bắc đường Trường Chinh) chảy về nhiều tràn vào Viễn Thông Đăk Tô - Tu Mơ Rông, tràn vào đến Hội trường Khối gây mất an toàn giao thông, hư hỏng nền và tường Hội trường khối. Việc nạo vét, khơi thông cống rãnh khu vực này đã thực hiện theo ý kiến trả lời của UBND huyện tại Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 28/7/2021 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, tuy nhiên vẫn không khắc phục được tình trạng nước thoát không kịp, chảy tràn trên mặt đường. Đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư xây dựng công thoát nước để thoát nước hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.*

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Tô tại Văn bản số 905/UBND, ngày 20/8/2021 để chỉ đạo UBND thị trấn vận động nhân dân khơi thông, nạo vét đất bị bồi lấp tại vị trí hồ thu nêu trên và nhân dân khối 10 đã triển khai thực hiện, khơi thông hệ thống thoát nước vào ngày 04/12/2021; đồng thời trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Tô định kỳ vào đầu mùa mưa có kế hoạch kiểm tra và nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước tránh tình trạng đất đá bồi lấp tại vị trí thoát nước tại vị trí nêu trên.

#### **2.6. Cử tri Lê Trọng Tấn – Khối 10 thị trấn Đăk Tô:**

*Cống thoát nước đường Hồ Chí Minh (đoạn tại bùng binh Pô Kô) không thoát hết được nước nên khi trời mưa to, nước mưa chảy tràn cống, chảy vào đất*

*nhà dân gây sạt lở đất (sạt lở sâu khoảng 3-4 mét). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có hướng xử lý khắc phục.*

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến mương thoát nước bằng đất (đoạn ngoài vỉa hè) có lý trình từ Km1511+700 đến Km 1512+50 phía bên phải tuyến đường Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện trong quá trình thi công xây dựng tuyến đường này vào năm 2008 nhằm hạn chế lưu lượng nước từ phía taluy dương đổ về tràn qua mặt đường tại vị trí nêu trên. Qua thời gian thì một số vị trí rãnh bị bồi lấp, một số đoạn hư hỏng nên nước chảy tràn ra đường Hồ Chí Minh mỗi khi mưa lớn; đồng thời công thoát nước tại lý trình Km1512+275, lưu lượng nước từ phía taluy dương (trong đó có thu nước từ mương thoát nước trên) đổ về lớn nên bị xói lở phía hạ lưu (có đoạn sâu 3-4m), ảnh hưởng vào đất của người dân.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị đơn vị quản lý đường bộ (Cục quản lý đường bộ III) có biện pháp khắc phục hệ thống rãnh thoát nước nêu trên để hạn chế nước chảy ra đường và có phương án gia cố phía hạ lưu công tại Km1512+275 để không gây sạt lở đất của dân.

### **2.7. Cử tri Nguyễn Thị Huệ – Khối 9 thị trấn Đăk Tô:**

*Khi mưa lớn, lượng nước mưa từ mương thoát nước đường Hùng Vương chảy xuống mương thoát nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ miệng cống đến đường Nguyễn Lương Bằng) rất nhiều, thoát không kịp chảy tràn ra đường gây mất vệ sinh, an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục triệt để.*

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Tô tại Văn bản số 905/UBND, ngày 20/8/2021 để chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Tô vận động nhân dân sinh sống dọc tuyến đường Lý Thường Kiệt tiến hành nạo vét, khơi thông lại hệ thống thoát nước hoặc thay thế cống nước trước nhà dân không đảm bảo thoát nước...

### **2.8. Cử tri Phạm Tấn Lực – Khối 2 thị trấn Đăk Tô:**

*Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư ngầm hoặc cầu treo đi qua suối Đăk Sing (đoạn tiếp giáp thị trấn và xã Kon Đào) để thuận tiện cho Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, nhất là vào mùa mưa nước dâng cao rất khó đi, mất an toàn.*

Đường đi khu sản xuất qua suối Đăk Sin (khu vực phía Đông khối 2) thị trấn Đăk Tô là tuyến đường đi khu sản xuất của trên 25 hộ dân địa bàn thị trấn và một số dân của xã Kon Đào với diện tích khoảng 55ha (trồng cao su, cà phê). Qua kiểm tra, thì vừa mùa khô mực nước qua suối Đăk Sin cao khoảng 0,2 - 0,3m; rộng khoảng 6-8m; nhân dân sử dụng xe gắn máy, xe ô tô, máy kéo đi lại sản xuất, canh tác, vận chuyển nông sản; tuy nhiên vào mùa mưa nước lớn, chảy mạnh (độ sâu lòng suối khoảng hơn 2m; rộng hơn 20m) thì việc đi lại của nhân dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đối với nội dung này, theo kiến nghị của cử tri là đầu tư công trình để phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản vào mùa mưa của nhân dân là phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương còn hạn chế. Do đó, ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, UBND huyện sẽ cân đối nguồn kinh phí để đưa vào Kế hoạch thực hiện đầu tư trong những năm tới; đồng thời để đảm bảo an toàn

cho dân và phương tiện đi lại trong mùa mưa bão, trước mắt UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn thông báo và tuyên truyền cho cử tri và các hộ dân đi sản xuất qua tuyến đường thôn Đăk Lung, xã Kon Đào đã được đầu tư xây dựng.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND;
- Lưu: VT, THHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Hoàng Nam**